

Số: /BC-UBND

Tp. Bắc Kạn, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nhân quyền năm 2023

Thực hiện Văn bản số 4858/BCĐ-CQTT ngày 30/10/2023 của Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nhân quyền năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ

1. Công tác triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trên địa bàn

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-BCĐ ngày 31/01/2023 của Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh tỉnh về công tác tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền; Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 28/4/2023 để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố nghiêm túc công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các quyền con người, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá gây chia rẽ, đảm bảo ninh trật tự, an toàn xã hội; ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tôn giáo, dân tộc, chính sách đối với người dễ bị tổn thương để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố nghiêm cứu, áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

2. Kết quả thực hiện công tác đảm bảo nhân quyền trên các lĩnh vực

2.1 Lĩnh vực an sinh xã hội

Rà soát, xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề theo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn thành phố; Tổ chức 22 lớp đào tạo nghề, với 770 học viên tham gia đạt 208% Kế hoạch (Kế hoạch giao 370 người). Tư vấn việc làm cho 1.278 lao động trong đó có 51 công dân hoàn thành nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương lao động sản xuất. Kết quả có 704/700 lao động được đào tạo việc làm, đạt 101% so với Kế hoạch. Giới thiệu 12 doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài đến UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Kết quả có 56/50 người đi xuất khẩu lao động, đạt 112% Kế hoạch.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 62 trường hợp là người có công với cách mạng, 02 người cao tuổi (100 tuổi); chăm lo giải quyết chế độ cho người có công và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của Nhà nước. Khuyến khích các tổ chức xã hội (35 tổ chức) tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo,

hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với 3522 suất quà có trị giá khoảng 1.199.550.000 đồng. Tham mưu Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố hỗ trợ kinh phí xây nhà mới cho 02 trường hợp người có công với cách mạng với tổng số tiền 25.000.000 đồng...

Thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện công tác bảo trợ xã hội, quan tâm đúng mức nhằm hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất như máy móc, công cụ sản xuất; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng đúng quy định; tổ chức cấp phát gạo cứu đói cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho người nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, chính sách hỗ trợ y tế...

Trong năm đã tiến hành trợ giúp pháp lý cho khoảng hơn 400 lượt người trên các địa bàn thuộc thành phố Bắc Kạn; tiếp nhận và giải quyết 20 hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc; hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; 01 hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

2.2 Lĩnh vực dân tộc - tôn giáo

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc - tôn giáo trên địa bàn. Thường xuyên nắm tình hình hoạt động của dân tộc - tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Có chính sách hỗ trợ phù hợp với đối với các dân tộc thiểu số theo quy định của Nhà nước. Năm 2023, nhìn chung lĩnh vực dân tộc - tôn giáo trên địa bàn thành phố tương đối ổn định, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về mặt đời sống tâm linh cho các tín đồ, Phật tử. Đối với một số tổ chức, hội nhóm hoạt động mang tính chất tôn giáo khác như: Pháp luân công, Hội thánh đức chúa trời mẹ đã được lực lượng Công an kịp thời phát hiện, tổ chức tiếp xúc, cảm hóa, giáo dục, răn đe xong số đối tượng cầm đầu, cốt cán tích cực trong các tổ chức, hội nhóm này vẫn tìm mọi cách tiếp xúc, tuyên truyền, lôi kéo, kết nạp thêm thành viên, duy trì hoạt động dưới hình thức bí mật nhằm tránh sự quản lý của cơ quan chức năng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, phức tạp tình hình chính trị nói chung và tình hình dân tộc, tôn giáo nói riêng. Các đơn vị chức năng, căn cứ chức năng nhiệm vụ vẫn thường xuyên nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, thu thập thông tin, củng cố tài liệu để đấu tranh, phòng ngừa với những hoạt động này đồng thời không để phát sinh trở thành “điểm nóng”. Trong năm, đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với 117 người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão với tổng số tiền là 58.500.000 đồng; Trợ giúp xã hội đối với 185 hộ = 4.935 kg gạo trị giá 88.895.000 đồng; hỗ trợ 170 hộ = 370 nhân khẩu bị thiếu đói lương thực cứu trợ giáp hạt đầu năm 2023 với tổng số gạo là 6.510kg gạo; kịp thời thăm hỏi, động viên người có uy tín ốm đau nằm viện (04 NCUT ốm đau với số tiền 3.200.000 đồng), thăm viếng thân nhân người có uy tín (05 người với số tiền là 2.500.000 đồng), thăm viếng NCUT chết (03 người với số tiền 1.500.000 đồng), phối hợp với Ban Dân tộc thăm ốm 22 người với số tiền là 33.000.000 đồng. Lựa chọn 02 người có uy tín tham dự Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và

điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII năm 2023; 02 người có uy tín tham dự chương trình Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023; 04 người có uy tín tham gia đoàn người có uy tín tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn đi tham quan, học tập kinh nghiệm; tổ chức cho 73 NCUT đi tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh ...

2.3 Lĩnh vực Y tế - Giáo dục

- Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ của Trung tâm và cán bộ Trạm y tế xã, phường nhằm mục đích luôn đảm bảo số lượng cán bộ bác sỹ có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác khám chữa bệnh cho người dân. Quá trình thực hiện công tác chẩn đoán, khám chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân, luôn thực hiện đầy đủ quyền lợi cho bệnh nhân từ công tác chuẩn đoán, điều trị cũng như thanh toán bảo hiểm y tế đối với người đóng bảo hiểm y tế. Thường xuyên quan tâm, đề xuất trang bị máy móc trang thiết bị và củng cố đội ngũ y bác sỹ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và cán bộ chiến sỹ trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin, quy định của Nhà nước về lĩnh vực y tế thông qua sử dụng các fanpages chính thức của ngành như: “Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn”, “Đoàn thanh niên Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn” với nhiều hình thức, đổi mới về phương thức tuyên truyền dễ hiểu với mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân.

- Năm 2023, qua công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ giáo viên và học sinh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự tại các trường học luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện đặc biệt là công tác triển khai thực hiện đảm bảo nhân quyền trong môi trường giáo dục. Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ban Giám hiệu các nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng như lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (Luật An ninh mạng, Luật An toàn giao thông, phòng chống ma túy học đường...) đồng thời cũng trang bị cho cán bộ giáo viên và học sinh những kiến thức về các âm mưu, phương thức thủ đoạn của các tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng lĩnh vực giáo dục để xâm phạm An ninh chính trị và An ninh quốc gia. Tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm đã tuyên truyền phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, luật giao thông đường bộ, công tác phòng chống tội phạm về TTXH được 17 buổi với khoảng 9.470 lượt giáo viên, học sinh tham gia; tổ chức ký cam kết về chấp hành luật giao thông đường bộ tại 03 cơ sở giáo dục với 2.894 học sinh tham gia; xây dựng 03 mô hình Công trường an toàn giao thông.

2.4 Công tác Phụ nữ - Thanh niên

- Đối với công tác Phụ nữ: Trong năm, Hội đã tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các cấp Hội triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên, Chỉ thị, Nghị quyết,

Đề án, Kế hoạch, Chương trình... có liên quan đến công tác đảm bảo, quyền lợi ích con người. Các văn bản về công tác trẻ em, phòng chống mua bán người, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình... đến 10.890 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ, đặc biệt là hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày. Phối hợp với Phòng Tư pháp tuyên truyền tư vấn pháp lý, Luật bình đẳng giới được 16 buổi với 800 lượt người tham gia; triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, phòng chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em đến 100% cơ sở Hội; đăng tải 09 bài viết trên trang Fanpage của Hội; Duy trì sinh hoạt các mô hình “Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em phát triển”; “Lắng nghe con nói”; “Cha mẹ hiểu con”; kiện toàn 117 địa chỉ tin cậy, xây dựng các mô hình, CLB văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao... qua đó góp phần nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân về công tác chăm lo và bảo vệ nhân quyền cho phụ nữ, trẻ em.

- Đối với công tác Thanh niên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép vào các buổi giao ban, sinh hoạt chi đoàn, CLB, đội, nhóm theo sở thích. Xây dựng và ban hành hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền, đấu tranh và bảo vệ nhân quyền trên địa bàn thành phố; đồng thời tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức như: Xây dựng các infographic, tuyên truyền trên fanpage Tuổi trẻ thành phố Bắc Kạn và các trang mạng xã hội facebook, zalo, youtube... của các cấp bộ Đoàn.

Nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng với hình thức, cách làm phong phú, có nhiều đổi mới. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

3. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền nhân quyền

- Tăng cường công tác phổ biến, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, UBND các xã phường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo nhân quyền:

- Tổ chức 14 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Phòng Tư pháp chủ trì thực hiện tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố thu hút 763 người tham gia.;

- Thành đoàn Bắc Kạn đã tổ chức trên 200 hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, phổ biến giáo dục pháp luật, giao lưu văn hóa văn nghệ - thể dục, thể thao cho đoàn viên thanh niên thu hút trên 3000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia;

- Phòng Lao động, thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục thanh niên tránh xa ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; kết

quả tỉ lệ cai nghiện bắt buộc đạt 11/11 người, đạt 100% so với Kế hoạch được giao. Ngoài ra, chủ động tuyên truyền công tác bình đẳng giới, qua đó nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phụ nữ và bình đẳng giới, đảm bảo lợi ích chính đáng của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác bảo vệ trẻ em, người dễ bị tổn thương...

- Hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với Phòng Tư pháp tuyên truyền tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, Luật bình đẳng giới được 16 buổi với khoảng 800 người tham gia; Phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về chương trình công tác và chính sách pháp luật đất đai, tài nguyên và môi trường, Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho 50 đại biểu; Tuyên truyền 01 hội nghị về truyền thông mất cân bằng giới tính từ khi sinh cho 120 đại biểu...

- Công an thành phố đã tham mưu phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép 10 buổi về phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, những hệ lụy, rủi ro khi xuất nhập cảnh trái phép; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật An ninh mạng ... và phát động phong trào tại các thôn, tổ tại các xã phường thu hút khoảng 930 lượt người tham gia nghe tuyên truyền. Phối hợp với Phòng giáo dục và các trường THCS trên địa bàn tổ chức 15 buổi tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông cho học sinh; phổ biến thông tin pháp luật về lĩnh vực An ninh mạng cũng như các thủ đoạn của các đối tượng trên không gian mạng; đăng tải và chia sẻ 30 bài viết trên fanpage và trang mạng xã hội chính thức về cảnh báo các hình thức, thủ đoạn của các loại tội phạm phổ biến hiện nay...

III. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT

1. Khó khăn, vướng mắc

- Do đời sống của quần chúng nhân dân trên địa bàn còn thấp dẫn đến hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin.

- Do trình độ nhận thức của một số bộ phận quần chúng còn hạn chế dẫn đến khó khăn cho việc phổ biến tuyên truyền và triển khai các chính sách cụ thể nhằm bảo đảm quyền con người.

- Một số cá nhân, đơn vị, tổ chức còn chưa xác định được tầm quan trọng của công tác đảm bảo nhân quyền trong tình hình hiện nay dẫn tới còn nhiều thiếu sót, khiếm khuyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như đảm bảo sự công khai, công bằng trong công tác đảm bảo nhân quyền trong xã hội. Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch của cấp trên còn phổ biến chung chung, tổ chức tuyên truyền hời hợt, không có hình thức hoặc đổi mới về biện pháp dẫn tới không đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

2. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Ban Chỉ đạo của tỉnh tập trung thống nhất chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội song song với chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm

bảo có hiệu quả công tác đảm bảo nhân quyền. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn, phương thức hoạt động hoặc lợi dụng những vấn đề bức thiết trong xã hội liên quan đến nhân quyền để chông phá chế độ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, khối đại đoàn kết toàn dân. Tích cực tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, khơi dậy trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền, đấu tranh và bảo vệ nhân quyền năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử

- Phòng PV01 - CATBK (b/cáo);
- Thành uỷ, HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Công an thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan;
- Lđ VP HĐND-UBND thành phố;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Hà Bắc